



ประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาคราชการ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน นั้น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขอประกาศเจตนารมณ์ ที่จะบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และสาธารณชนและขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยจะครอบคลุมใน ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ความโปร่งใสการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล ๒) ความพร้อมรับผิด ๓) การปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การทุจริตต่อหน้าที่และการทุจริตเชิงนโยบาย ๔) การส่งเสริมวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อพฤติกรรม การทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต ๕) สร้างคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และ ๖) สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ โดยผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จะแสวงหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อที่จะได้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อนำมาปฏิบัติจริงให้เห็นกระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรม

และเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปทั้งระบบวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ขอให้ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานต้องนำเจตจำนงในการบริหารงานดังกล่าวไปประกาศให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งปิดประกาศไว้บริเวณหน่วยงานหรือจุดให้บริการประชาชน และลงประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายศศิพงษา จันทร์สาขา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร